

Bình Dương, ngày 01 tháng 6 năm 2022

THƯ MỜI

Về việc tham gia Phiên giao dịch việc làm có kết nối trực tuyến cho người lao động EPS và thực tập sinh IM Japan về nước; kết hợp Phiên giao dịch việc làm online, trực tiếp lần thứ 302 năm 2022 của Trung tâm DVVL tỉnh Bình Dương.

Kính gửi: Doanh nghiệp và Người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thực hiện công văn số 324/TTLĐNN-HTVL ngày 27/5/2022 của Trung tâm lao động ngoài nước về việc tổ chức phiên GDVL có kết nối trực tuyến cho người lao động EPS và thực tập sinh IM Japan về nước;

Thực hiện Công văn 5970/UBND-VX ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc mở các phiên giao dịch việc làm; các lớp kỹ năng làm việc, lớp đào tạo nghiệp vụ và lớp chuyên đề cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021;

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương giao cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức các Phiên giao dịch việc làm năm 2022.

Nhằm hỗ trợ người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS (lao động EPS) và thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan (thực tập sinh IM Japan) về nước tìm việc làm, ổn định cuộc sống; qua đó, động viên người lao động yên tâm về nước khi hết hạn hợp đồng lao động, góp phần giảm tỷ lệ người lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Bên cạnh những lao động EPS và thực tập sinh IM Japan về nước, Doanh nghiệp có thể tiếp cận với số lượng đông đảo người lao động trên địa bàn để phỏng vấn, trao đổi và tìm ra những ứng viên phù hợp với nhiều vị trí tuyển dụng của doanh nghiệp; người lao động có nhu cầu tìm việc làm, đặc biệt là người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, các bạn học sinh, sinh viên có nhu cầu tìm việc tiếp cận nhanh chóng, dễ dàng với thông tin tuyển dụng của các Doanh nghiệp.

Trung tâm DVVL tỉnh Bình Dương tổ chức *Phiên giao dịch việc làm có kết nối trực tuyến cho người lao động EPS và thực tập sinh IM Japan về nước*; kết hợp Phiên giao dịch việc làm *online, trực tiếp* lần thứ 302 năm 2022 của Trung tâm DVVL tỉnh Bình Dương.

1. Thời gian: lúc 7h30 ngày 20/6/2022

2. Địa điểm tổ chức: *trực tiếp* tại Sàn GDVL Trung tâm DVVL tỉnh Bình Dương, có kết nối *trực tuyến* với Sàn GDVL Thanh Hóa và Sàn GDVL Hà Tĩnh.

3. Ban tổ chức: Trung tâm Lao động ngoài nước, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm DVVL tỉnh Bình Dương.

4. Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc, Nhật Bản tại Việt Nam; người lao động EPS, thực tập sinh IM Japan về nước có nhu cầu tìm việc làm; các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và người lao động có nhu cầu tìm việc làm trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm kính mời doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương đăng ký nhu cầu tuyển dụng và tham gia phiên giao dịch việc làm nói trên.

Doanh nghiệp đăng ký tham gia **Sàn giao dịch việc làm trực tiếp** và **Sàn trực tuyến** vui lòng điền thông tin tuyển dụng (theo mẫu đính kèm) và gửi về phòng Tư Vấn - Giới thiệu việc làm (Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương) trước ngày 16/6/2022.

Địa chỉ: 369 Đại Lộ Bình Dương, khu Phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 02743.822 870-3899 019 - **Fax:** 02743.835948;

Email: phonggtvlbd@gmail.com

Website: www.vieclambinhduong.vn

Facebook: www.facebook.com/trungtamdvvlbd

Rất mong sự tham gia của Doanh nghiệp và người lao động./.

Nơi nhận:

- SLĐT BXH (dề b/cáo);
- Như trên;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thanh Phương